



จุลสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล
ผู้อำนวยการสถาบันศึกษา



www.nppolytech.ac.th/info



โทรศัพท์ / โทรสาร 0349-852-05



Line : npt2562

จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีที่ 12 ฉบับที่ 123 เดือน พฤษภาคม 2566 รวบรวมและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วยทั้ง 2 ท่าน นายสงคราม โฉมศรี ครูผู้ช่วย สาขาช่างยนต์ นายมนตรี พรหมประทีป ครูผู้ช่วย สาขาไฟฟ้ากำลัง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม และให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ครูพิเศษสอน 4 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน ยาม 2 คน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ต่อไป



วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาชี้แจงให้ความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้ตามโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รมณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนในการเลือกตั้ง ซึ่งสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชนได้ ณ ห้องประชุมอาคารวานิช โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย



วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการ และนางสาวกนกวรรณ เตยศิริ หัวหน้าศูนย์อาชีพะจันทน์หอมคาเฟ่ พร้อมทีมงานจันทน์หอมคาเฟ่ ส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SME และจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การขงเครื่องดื่ม” ในงานเทศกาล SME Festival ครั้งที่ 1 ให้กับประชาชนทั่วไป ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม



วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นายเฉลิมพลสิทธิ์ พรหมทา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นวันฉลองพระเศวตฉัตรปีแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ อาคารประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการ และนางสาวกนกวรรณ เตยศิริ หัวหน้าศูนย์อาชีพและศูนย์นวัตกรรมกาแฟ นายชนาธิป สุภามงคล หัวหน้าศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในด้านการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีวศึกษา ศูนย์การเรียนรู้กาแฟอาชีพและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และการถ่ายทำคลิปการสอนทำอาหารไทยยอดนิยมและอาหารเกาหลี อินเทอร์เน็ตหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ศูนย์อาหารและเครื่องดื่มและห้องสตูดิโอ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบนางลัดดา กุลชกร หัวหน้างานบุคลากร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์



วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นายเฉลิมพลสิทธิ์ พรหมทา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยพระครูหริภูมิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง บรรยายอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมสารพัดช่างจิตอาสา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด ณ วัดหนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม



วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวกนกรรณ เตยศิริ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมสานสัมพันธ์พบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาขางาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูง สอศ. ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ภาครัฐทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม และได้รับเกียรติจากนางกุลิสราห์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายพิเศษ พร้อมตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี



วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ และคณะครู ออกหน่วยบริการในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนครสวรรค์ ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภายใต้โครงการสารพัดช่างจิตอาสา บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับนโยบาย ถ่ายทอดความรู้ ช่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และดำเนินการบริการวิชาการ บริการวิชาชีพตามรอยพระราชดำริฯ และให้บริการกับประชาชนทั่วไป



วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พบปะและกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สู่การเริ่มเปิดภาคเรียน พร้อมให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสังจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด



วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสังจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ เตยศิริ หัวหน้าศูนย์อาชีวศึกษาจังหวัด หอมคาเฟ่ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาช่างกาแฟ และศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคคณิศรสุทธานครระยอง จังหวัดระยอง



วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสังจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วย นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ นายมนตรี พรหมประทีป หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำคณะครูที่เป็นคณะกรรมการฯ ตรวจสอบประเมินคลิปสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ "ศูนย์อาชีวศึกษา ช่วยประชาชน (FIX IT CENTER) แบบถาวร ปิงปองประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินในรอบปี และร่วมขับเคลื่อนการเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 1 ใน Quick win สอศ. โดยมี จำสิบเอก สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธาน นางสาวฉันทนา โพธิ์ครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นางสาวบุผา เป็ดทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักความร่วมมือ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ คลิปสื่อประชาสัมพันธ์ "ศูนย์อาชีวศึกษา ช่วยประชาชน (FIX IT CENTER) แบบถาวร 100 ศูนย์ ในหัวข้อ Intro/Title หน้าปกคลิป เนื้อหาที่สอดคล้องกับภารกิจ ภาพสุดท้ายก่อน End Credit และ End Credit ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ โดยผลงานคลิปวิดีโอที่ผ่านการตรวจ จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทาง YouTube และ Facebook



วันที่ 21 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสังจานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ และนายจาตุรงค์ บุตรลพ หัวหน้างานปกครอง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ และสวัสดิการต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสังจานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ เตยศิริ หัวหน้าศูนย์อาชีวศึกษา จันทน์หอมคอฟฟี่ พร้อมทีมงานออกบริการอาหารและเครื่องดื่ม “กาแฟอาชีวศึกษาจันทน์หอมคอฟฟี่” ให้กับคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครปฐม และประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการภาครัฐและเอกชน เพื่อรับทราบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่วมพิจารณาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม



วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายสุเชาว์ ล้อมวิไลกุล ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีนายคมศิษฐ์ มีสังจานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เป็นประธานกรรมการ นางสาววรารณ กลัตเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองดินแดง(ประชารัฐอุทิศ) กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)อื่นจากภายนอกสถานศึกษา และนางวาสนา อมรฤทธิ์ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการโดยนางลัดดา กุลชร หัวหน้างานบุคลากร ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสังจานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมมอบหมายให้นางลัดดา กุลชร หัวหน้างานบุคลากร ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2566 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นายณฐนน ศิริโสม หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน จัดสถานที่ประชุมออนไลน์ในรูปแบบ Line Meeting และ Zoom Cloud Meetings ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมที่มาขอใช้ห้องประชุมเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ศูนย์อาชีวศึกษาจังหวัดหอมคอฟีและศูนย์อาหารบริการเครื่องดื่มและอาหารในการประชุม โดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เป็นศูนย์กลางบริการของชุมชน ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ และนางสาวกฤษณ์สุดา วงษ์สาทร่าย หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ครั้งที่ 9/2566 และแนะนำบุคลากรใหม่ นางสาวอัญชสา กิตติอนันต์ภัทร์ ครูพิเศษสอนสาขาอาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม และนายไพฑูลย์ คำภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี มอบครูสงคราม โฉมศรี และทีมงานครูสาขางานไฟฟ้ากำลังและสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันจัดทำหลักสูตร Excellent กาแฟแบบครบวงจร ณ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดหอมคอฟี วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ และนางสาวกนกวรรณ เตยศิริ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวจิรภิญญา ศิลปะศาสตร์พิริยะ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาซีพระยะสั้น 75 ชม. ณ ศูนย์การเรียนรู้ Robotic Center วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นายมนตรี พรหมประทีป และนายสมศักดิ์ ดีเยี่ยม นำนักเรียน ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ออกบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ Fix It Center จิตอาสา บริการชุมชน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม



วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นายเฉลิมพลสิทธิ์ พรหมทา หัวหน้างานกิจกรรมฯ จัดสถานที่ดำเนินโครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด ปี 2566 สำหรับนักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีวัตถุประสงค์อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัย ผลกระทบของบุหรี่และยาเสพติด โดยนายทวนชัย ออมสิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวรายงาน นายสุกฤต กิตติญาณปัญญา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง เป็นประธาน และดาบตำรวจภาสกร ยี่โถหุ่ณ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรกำแพงแสนพร้อมทีมงาน เป็นวิทยากร ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวจิรภิญญา ศิลปะศาสตร์พิริยะ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาซีพระยะสั้น 75 ชม. วิชา การควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นวงจโรเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักเรียน ป.4 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย จำนวน 17 คน เรื่อง ความรู้พื้นฐานโปรแกรมรูปแบบของ block-structured programming ในส่วนของ block Basic ณ ศูนย์การเรียนรู้ Robotic Center วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



.....